



Ngay khi hoa nhài mùa đông nở rộ, cụ cò già Tasya đã mang theo hơn trăm con cò trắng, hùng dũng tiến vào nơi dừng chân của các loài chim - vùng đất ngập nước nơi cửa biển.

Vùng đất ngập nước này trước giờ luôn là nơi lí tưởng mà các loài cò trắng, vịt cổ xanh, mòng biển mỏ ngắn và hạc trắng tới sinh con đẻ cái. Mặc dù không khí của nơi đây càng ngày càng ô nhiễm, nước càng ngày càng bẩn, thức ăn ngày càng ít đi, ngay cả bãi lau sậy, rừng hèo, đồng cỏ ẩm ướt cũng ngày càng khô cằn và bị thu hẹp nghiêm trọng, nhưng các loài chim di trú vẫn quay lại đây xây tổ, đẻ trứng, nuôi dưỡng chim non giống như năm cũ.





Cụ cò Tasya đưa cả đàn bay về phía bãi nham thạch nằm trong rừng hộc thưa thớt.

“Cụ Tasya ơi, năm nay chúng ta sẽ xây tổ ở đây ạ?” Chú cò trắng Bin Bin ngạc nhiên hỏi.

“Đúng thế, con à! Ở đây vừa yên tĩnh lại an toàn.”

Cả đàn cò đáp xuống bãi nham thạch và nhìn xung quanh. Nơi đây cách xa bãi biển náo nhiệt, xa bãi lau sậy rậm rạp, cũng xa đồng cỏ ẩm ướt dồi dào thực vật thủy sinh. Ngoài vài cây hộc thưa thớt, những cây du như một hàng rào xanh ngắt và nham thạch ngổn ngang dưới chân bị nước biển dội vào trắng xóa, thì chẳng có chút hương vị gia đình ấm cúng nào cả. Đàn cò trắng rất thất vọng.

“Các con à, đừng cúi gầm mặt cả như vậy! Đợi khi xây tổ xong, chúng ta lại trang trí để nơi này trở nên thật tuyệt! Ban ngày chúng ta có thể bay tới đồng cỏ để kiếm thức ăn, buổi tối trở về nơi này nghỉ ngơi, các con không nghĩ rằng đây là một cách hay để tránh những kẻ bắt chim và trộm trứng sao?”

“Oa! Ở đây có nhiều động nham thạch ghê, vui quá đi!” Cò trắng Bin Bin và Na Na xinh đẹp là đôi vợ chồng vừa mới xây dựng gia đình nhỏ, chúng vừa trò chuyện vừa chui ra chui vào động nham thạch.

Đàn cò trắng lập tức lấy lại tinh thần: “Đúng đúng đúng! Vậy hãy làm tổ ở đây thôi! Năm ngoái lũ trộm đã lấy mất của chúng ta không ít trứng, thật đau lòng!”

Tất cả liền bắt tay vào việc, con thì làm sạch rác bừa bộn trên vách đá, con thì ngâm vật liệu xây tổ tới, nào thân lau sậy, nào cành cây, nào hoa lau khô - một cảnh tượng vô cùng bận rộn.

Khi đã sắp xếp ổn thỏa, vừa tảng sáng, đàn cò trắng đã bay tới đồng cỏ ngập nước để kiếm thức ăn. Chúng cũng chia sẻ đồ ăn cho những con mòng biển mỏ ngắn và hạc trắng sống trong những lùm cây. Tất cả đều muốn ăn thật no, dự trữ năng lượng để ấp trứng.

